



ข่าวประชาสัมพันธ์

22 มีนาคม 2544

บ้านปู ร่วมอาลัยช้างจุ่ม

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทำบุญทางศาสนากับสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เพื่อเป็นการไว้อาลัยแก่ช้างจุ่ม ช้างเผ็ดผู้พี่ หนึ่งในช้างเผ็ดคู่เดียวของประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2544 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

หลังจากที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้รับการแจ้งข่าวการเสียชีวิตของช้างจุ่ม ซึ่งถือเป็นช้างเผ็ดที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ เคยบริจาคเงินรับซื้อช้างคู่นี้จากการประกาศขายของนายจุ่มผู้เป็นเจ้าของ ในปี พ.ศ. 2539 และมอบให้อยู่ในความดูแลของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว บริษัทฯ จึงได้แจ้งความจำนงไปยังสวนสัตว์ในการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทำบุญทางศาสนา เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยและระลึกถึงพร้อมกับบริจาคเงินช่วยเหลือเข้ากองทุนมูลนิธิช้างจุ่ม-จุ่มเพื่อใช้เป็นค่าอาหารและค่ายารักษาโรคสำหรับช้างจุ่มต่อไป

ช้างเผ็ด จุ่มจุ่ม เกิดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2536 แม่ชื่อ "พังลำดวน" พ่อชื่อ "พลายสมพร" โดยมีนายจุ่ม ศาลางามเป็นเจ้าของมีถิ่นเดิมอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ ช้างเผ็ดคู่นี้ถือกำเนิดบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี ในขณะที่พังลำดวนทำงานให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ชาวกาญจนบุรีตั้งชื่อให้กับลูกช้างทั้งสองว่า "กรองกาญจน์" และ "กรองเพชร"

โดยส่วนใหญ่การให้กำเนิดลูกเผ็ดนั้นมักจะมีปัญหามากทั้งตัวลูกและแม่ เพราะลูกเผ็ดในท้องจะต้องการสารอาหารจากแม่มากเป็น 2 เท่าของช้างปกติ และเมื่อลูกช้างเจริญเติบโต แม่ช้างก็จะต้องพยายามผลิตน้ำนมให้มากขึ้นเป็นสองเท่า แต่ในความเป็นจริงน้ำนมที่ได้จะไม่เพียงพอสำหรับลูกช้าง 2 เชือก และส่วนใหญ่ช้างที่มีลูกเผ็ดมักจะมีชีวิตอยู่ในช่วงสั้นๆ หลังจากคลอดเสร็จ แม่ช้างหรือลูกช้างมักจะเสียชีวิตในเวลาต่อมาเนื่องจากขาดสารอาหารหรือภูมิคุ้มกันที่ควรจะได้รับ สำหรับช้างจุ่มจุ่มและพังลำดวน ภายหลังจากการคลอด ทั้งสามเกิดเป็นโรคขาดสารอาหาร สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจึงรับเข้ามาอยู่ในความดูแลเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2537 จนมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น ต่อมานายจุ่มได้ประกาศขายลูกช้างเผ็ดทั้งคู่ เป็นเงิน 1 ล้านบาท เนื่องจากประสบปัญหาในการเลี้ยงดู บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จึงได้บริจาคเงินรับซื้อและมอบให้อยู่ในความดูแลของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมาจนถึงปัจจุบัน

การกำเนิดของช้างเผ็ดจุ่มจุ่ม ถือเป็นศริมงคลอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทย เพราะช้างนับเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง และเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงได้ประกาศให้ช้างเผ็ดจุ่มจุ่ม เป็นสัตว์สัญลักษณ์ของปีท่องเที่ยวไทย ในปี 2541-2542 ที่ผ่านมา ซึ่งจะปรากฏอยู่เคียงคู่สัญลักษณ์ Amazing Thailand ที่โด่งดังไปทั่วโลก

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โทร. 207-0730-1 ต่อ 8411-8413